

ข่าวเลขที่ 54

16 พฤษภาคม 2561

กรมการค้าภายในจัดงานประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพข้าวหอมมะลิ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในกำหนดจัด “งานตัดสินและมอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย การประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2561 การประกาศเกียรติคุณข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ และโรงสีดีดาวประจำปี 2561” ซึ่งได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2523/2524 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้การเพาะปลูกข้าวหอมมะลิของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิได้พัฒนาคุณภาพและเพิ่มปริมาณการผลิตการตลาดเพื่อการส่งออก ในส่วนของโรงสีได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงสีข้าวได้มาตรฐาน GMP และ HACCP จัดเกรดโรงสีข้าว โดยการติดดาวพร้อมทั้งจัดการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่น และการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่ได้มาตรฐาน ถือเป็น การยกระดับคุณภาพข้าวของประเทศไทยทั้งในระดับการเพาะปลูก กระบวนการแปรรูปข้าว การคัดเกรดและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ อันเป็นการช่วยรักษาเสถียรภาพการค้าใน ประเทศยกระดับรายได้แก่เกษตรกร และกระตุ้นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดย จากการติดตามผลการดำเนินงานมาตรฐานของรัฐบาล การขยายตลาดส่งออกข้าวไทยทั้งในรูปแบบรัฐบาลจ่อรัฐบาล (จีทูจี) และรัฐบาลต่อเอกชน (จีทูพี) ประกอบกับสถานการณ์การตลาดข้าวทั้งในและต่างประเทศที่ความต้องการข้าวหอมมะลิของไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้ราคาข้าวปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2561 ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้นมาก จากราคาต้นละ 10,037 บาท เป็นเฉลี่ยต้นละ 16,052 เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 โดยราคาข้าวเปลือกหอมมะลิในปีนี้ได้ปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ที่ราคา 16,500 - 17,350 บาทต่อตัน

ทั้งนี้ ในงานมีพิธีมอบรางวัลให้แก่เกษตรกรผู้ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก 2560/61 โรงสีที่ชนะการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2561 และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน (รูปพนมมือ) ที่สามารถรักษาคุณภาพได้อย่างสม่ำเสมอ และโรงสีดีดาวของกระทรวงพาณิชย์ ในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. กระทรวงพาณิชย์ การมอบรางวัลดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมรับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 116 ราย ประกอบด้วย เกษตรกรผู้ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิจำนวน 18 ราย กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรชนะการประกวดข้าวหอมมะลิจำนวน 3 กลุ่ม โรงสีที่ชนะการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่น จำนวน 10 ราย และผู้ผลิตข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจำนวน 29 ราย ตลอดจนโรงสีดีดาวประเภทดาวทองของกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 56 ราย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ได้สนับสนุนรถแทรกเตอร์ เพื่อเป็นรางวัลชนะเลิศให้แก่กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา และในฤดูกาลผลิต ปี 2561/62 จะรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิจากเกษตรกรที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 18 ราย ในราคา นำตลาดเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ ถือเป็นมิติใหม่ของการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ในการใช้หลักการตลาดนำการผลิต นอกจากนี้ ภายในงานจะมีการ “จำหน่ายข้าวสารและสินค้าอุปโภคบริโภค” ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 18 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ โดยภายในงานจะมีการจำหน่ายข้าวสาร และสินค้าอุปโภคบริโภคจากผู้ผลิตโดยตรง และได้ให้เกษตรกร นำผลผลิตคุณภาพดีมาจำหน่าย อันเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและลดค่าครองชีพอีกทางหนึ่ง จึงขอเชิญชวนประชาชน เข้าร่วมงานและเลือกซื้อสินค้าตามวันและเวลาดังกล่าว